

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ มอบของขวัญปีใหม่ 2568 แก่ประชาชนและผู้รับบริการ ปรับลดอัตราค่าบริการ และลดระยะเวลาการตรวจวิเคราะห์ มากกว่า 800 รายการ

นายแพทย์ยงยศ ธรรมวุฒิ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เปิดเผยว่า กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ มีภารกิจในการให้บริการด้านการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการด้านอาหาร ยา ยาเสพติด วัสดุ เครื่องมือแพทย์ สมุนไพร เครื่องสำอางวัตถุอันตราย ชีววัตถุ พืชวิทยา พยาธิวิทยาคลินิก การรับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการ และการทดสอบความชำนาญทางห้องปฏิบัติการ เพื่อมุ่งมั่นที่จะส่งมอบบริการที่ดีมีคุณภาพและมาตรฐาน ยกกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ ตลอดจนการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้เข้ารับนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการของ**นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข** ในการเพิ่มศักยภาพและโอกาสการเติบโตทางธุรกิจของไทย โดยได้ดำเนินการปรับปรุงการให้บริการที่รวดเร็วยิ่งขึ้น โดยจัด 2 แพ้คแพคเกจ เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ 2568 คือ ลดระยะเวลาการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ และลดอัตราค่าบริการ เพื่อส่งเสริมสนับสนุน และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้า และเกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้อย่างยั่งยืน

นายแพทย์ยงยศ กล่าวต่ออีกว่า กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ มีนโยบายให้ทุกหน่วยงานที่มีงานบริการทำการปรับลดระยะเวลาการตรวจวิเคราะห์ทุกรายการที่ให้บริการ โดยอ้างอิงตามระยะเวลาที่ระบุไว้ในคู่มือการให้บริการของหน่วยงาน เพื่อเป็นการปรับปรุงกระบวนการให้บริการรวดเร็วยิ่งขึ้น และมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนโดยตรงในการลดระยะเวลารอคอยและเพิ่มความพึงพอใจในการเข้ารับบริการ โดยมีคณะทำงานพิจารณากำหนดระยะเวลา ที่ใช้เป็นมาตรฐานกลาง การตรวจวิเคราะห์และงานบริการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ซึ่งได้ดำเนินการจัดทำรายละเอียดการปรับลดระยะเวลาและปรับลดอัตราค่าบริการฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ดังนี้ ปรับลดอัตราค่าบริการตรวจวิเคราะห์ทั้งด้านยา สมุนไพร เครื่องสำอาง เครื่องมือแพทย์ ฯลฯ จำนวน 440 รายการ และปรับลดระยะเวลาการตรวจวิเคราะห์ จำนวน 249 ผลิตภัณฑ์ (889 รายการตรวจวิเคราะห์) โดยจะเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2568 เป็นต้นไป ถือเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชนคนไทย ตลอดจนสนับสนุนภาคธุรกิจของไทย

นอกจากนี้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการรับส่งตัวอย่าง เพื่อตรวจวิเคราะห์ผ่านระบบออนไลน์ที่เรียกว่า ไอ แล็บ พลัส (iLab Plus) เพื่อจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการตรวจวิเคราะห์ และรายงานผลวิเคราะห์ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-report) ทำให้การบริการรวดเร็ว ลดระยะเวลาในการเดินทางมาติดต่อส่งตัวอย่าง และรับผลวิเคราะห์ที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

ทั้งนี้ ประชาชนและผู้รับบริการสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับรายการที่ปรับลดอัตราค่าบริการตรวจวิเคราะห์และผลิตภัณฑ์ที่มีการปรับลดระยะเวลาการตรวจวิเคราะห์ได้ที่เว็บไซต์กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ www.dmsc.moph.go.th หรือสอบถามได้ที่ศูนย์รวมบริการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โทรศัพท์ 0 2951 0000 ต่อ 99968 และผ่านทางแอปพลิเคชัน LINE โดยกดเพิ่มเพื่อนที่ @511wzapg หรือศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ 15 แห่งทั่วประเทศ ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น. (ยกเว้นวันหยุดราชการ) หรือสแกน QR Code นี้ อีกช่องทางหนึ่ง”
นายแพทย์ยงยศ กล่าวทิ้งท้าย

